



St Leonard's College
An education for life.

Chương trình Học Ngôn ngữ và Giao lưu Văn hóa (PLACE)

Chương trình Học Ngôn ngữ và Giao lưu Văn hóa (PLACE) của chúng tôi hỗ trợ học sinh thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh chuyển từ cuộc sống và học tập ở nước nhà sang các lớp học thường tại Trường Trung học St Leonard's và cuộc sống ở Úc.

Hướng dẫn học sinh

Quy trình hướng dẫn du học sinh bắt đầu sau khi các em chấp nhận Thư Mời Ghi danh. Du học sinh và giáo viên cùng nhân viên mục vụ sẽ liên lạc với nhau để tạo điều kiện cho các em hòa nhập suôn sẻ vào nếp sinh hoạt tại Trường cũng như ổn định cuộc sống và học hành tại Úc.

Lớp Tiếng Anh Ngôn ngữ Phụ (EAL) và hỗ trợ học tập liên tục

Chương trình EAL đã được sắp xếp như một phần của PLACE trong thời khóa biểu thông thường của Trường. Trong chương trình của mình, học sinh được hỗ trợ chọn môn học, tham dự các buổi tập hợp, là thành viên Nhóm Cố vấn và tham gia nhiều chương trình ngoại khóa khác nhau của Trường. Du học sinh cũng tiếp tục được thầy cô hỗ trợ cho đến khi tốt nghiệp, sau đó các em nghiêm nhiên trở thành Cựu học sinh – chương trình cựu học sinh của Trường.

Là một phần của đơn ghi danh, học sinh cần phải có kết quả [kiểm tra AEAS](#). Kết quả này xác định xem học sinh có cần theo học chương trình Tiếng Anh Ngôn ngữ Phụ của Trường hay không và có thể cần tập trung vào những kỹ năng vĩ mô nào, tức là đọc, viết, nghe, nói và từ vựng.

Chương trình Cố vấn

Mỗi học sinh là một phần của nhóm cố vấn: là nhóm học sinh thường xuyên liên lạc với giáo viên mục vụ (cố vấn của các em), người này tập trung vào từng em học sinh tùy theo sở thích, khả năng và tiềm năng để phát triển cá nhân của các em. Cố vấn này hợp tác chặt chẽ với học sinh hàng ngày và dung dưỡng mối quan hệ then chốt giữa nhân viên-học sinh-phụ huynh để học sinh phát huy tiềm năng của các em với tư cách người học hỏi biết thích nghi và công dân có trách nhiệm.

Nhà trường quyết tâm cam kết tạo ra môi trường hỗ trợ học sinh khám phá 'tính cách trí thức' của mình. Chúng tôi nhận thấy tầm quan trọng của trách nhiệm thường xuyên xem xét học sinh trường chúng tôi sẽ trở thành người như thế nào với tư cách nhà tư tưởng và người học hỏi, do kết quả của thời gian theo học tại Trường. Trường Trung học St Leonard's đi hàng đầu về các phương pháp nghiên cứu và giáo dục mới nhất nhằm mục đích dạy học sinh cách suy nghĩ hữu hiệu.



St Leonard's College
An education for life.

Chương trình Học Ngôn ngữ và Giao lưu Văn hóa (PLACE)

Chỗ ở

Trường Trung học St Leonard's chịu trách nhiệm về an sinh và chỗ ở của tất cả học sinh diện thị thực du học sinh theo học tại Trường. Nhà trường đòi hỏi tất cả du học sinh phải sống cùng gia đình hoặc với bà con thân thuộc trên 25 tuổi và được Bộ Nội vụ chấp thuận là phù hợp trong khuôn khổ quy trình phê duyệt thị thực của học sinh đó.

Ủy ban Du học sinh

Ủy ban này chuyên hỗ trợ du học sinh mới, dần dà có cảm giác gắn bó. Ủy ban Du học sinh hỗ trợ du học sinh tạo ra môi trường thân thiện và hòa nhập về văn hóa, để học sinh có thể hãnh diện chia sẻ nguồn gốc của mình, bằng cách thúc đẩy sự kết nối giữa các học sinh có nền văn hóa khác nhau.

Du học sinh theo học tại Trường không phải trả thêm phí cho PLACE.

Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo tài liệu [Phí và Lệ phí Du học sinh của trường chúng tôi](#).

Hỗ trợ Dành cho Phụ huynh và Người giám hộ

Câu lạc bộ Đàm thoại tiếng Anh

Câu lạc bộ Đàm thoại tiếng Anh họp mặt vào các tuần luân phiên trong suốt thời gian học. Tất cả phụ huynh và thân nhân của các học sinh hiện tại đều có thể tham gia. Những buổi này giúp phụ huynh có dịp thực hành các kỹ năng tiếng Anh cần thiết để hòa nhập xã hội Úc và giao lưu với các phụ huynh khác.

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh thực hành tiếng Anh đàm thoại, đồng thời, giới thiệu các yếu tố về xã hội, văn hóa và phong tục Úc trong môi trường tương tác và hỗ trợ. Các đề tài gồm chào hỏi, tiếng Anh đàm thoại, mua sắm, sức khỏe, đặt hẹn, điền giấy tờ, phương tiện đi lại, thức ăn, viết email và các đề tài có liên quan khác.

Nhóm Bạn hữu Quốc tế

Nhóm Bạn hữu Quốc tế hỗ trợ phụ huynh chuyển đến khu vực này từ nước ngoài và giữa các tiểu bang cũng như người Úc quay trở về nước nhà sau khi sống ở nước ngoài.

Một trang Facebook riêng đã được thiết lập để kết nối các gia đình và lập kế hoạch cho nhiều hoạt động xã hội trong suốt năm.